



ประกาศจังหวัดเลย

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

ตามที่ได้มีประกาศ จังหวัดเลย ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๘	นางสาวพิชญ์ชารัน ดงสันเทียะ	
๒	๐๐๗	นางสาวนภารัตน์ อางแก้ว	
๓	๐๐๓	นางสาวประภาภรณ์ สิงห์ศิริ	
๔	๐๑๔	นางสาวสิริรัตน์ พรหมดวงดี	
๕	๐๒๒	นางสาวพัชรี ศรียาขำ	
๖	๐๐๑	นางสาวพัทธาภรณ์ มูลธานี	
๗	๐๐๖	นางสาวอังสุมารินทร์ เกษทองมา	
๘	๐๒๙	นางสาวนุจิรา สามิติ	
๙	๐๒๑	นางกรณิการ์ มามี	
๑๐	๐๓๑	นางสาวอรทัย คำจันทร์ดี	
๑๑	๐๑๐	นางปนัดดา เพชรประกายกุล	
๑๒	๐๐๕	นายพิเชษฐ เขยเพ็ญศรี	
๑๓	๐๐๒	นางสาวเบญญูทิพย์ มุลาลินัน	

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ได้ทราบว่า

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปใช้ได้ไม่เกินสองปี นับแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป แต่ถ้การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ใหม่แล้ว บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ครั้งนี้เป็นอันถูกยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปผู้ใดได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ดังกล่าวข้างต้น ถ้ากรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ คือ



๒.๑ ผู้ยื่นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรรฯ

๒.๒ ผู้ยื่นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรรฯ ภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้ยื่นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรรฯ

๓. ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย เลขที่ ๑๐๖ ถนนเลย-ด่านซ้าย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

หมายเหตุ ในวันที่รายงานตัว จะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกจากโรงพยาบาลของรัฐบาล และให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยโรคมายืนด้วย

๔. ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ที่มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปรายใด มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ และอยู่ในลำดับที่ที่จะได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปก็จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒



(นายพิสิฐ เพิ่มพูน)
สหกรณ์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย